

EXIM BANK ที่แจ้งข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2563

ดร.รัชนี วรจิโกคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ตอบกระทุ้งถามสดของนายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ประเด็นผลการดำเนินงานในปี 2563 ชาติทุนครั้งแรกในรอบ 14 ปี ว่าภาพรวมการดำเนินงานของ EXIM BANK มีกำไรจากการดำเนินงานปกติ แต่การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ (Thai Financial Reporting Standards 9 : TFRS 9) ประกอบกับการช่วยเหลือลูกค้าและผู้ประกอบการจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ธนาคารมีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสูงขึ้นความสามารถในการทำกำไรลดลง อย่างไรก็ตาม EXIM BANK ยังมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) สูงถึง 12.5% สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ 8.5% ธนาคารจึงมีฐานะที่แข็งแกร่งรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต

สำหรับค่าใช้จ่ายด้านการพนักงาน มิได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าระดับ ค่าตำแหน่ง โบนัส ค่าครองชีพ ค่าล่วงเวลา ค่าช่วยเหลือการเดินทาง ค่าเล่าเรียนบุตร เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่ารักษาพยาบาล โดยการจ่ายโบนัสทั้งที่ธนาคารมีผลขาดทุน เนื่องจากการจ่ายค่าตอบแทนของธนาคารเป็นไปอย่างเท่าเทียมกับพนักงานทุกคนของธนาคาร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงระบบแรงจูงใจในส่วนค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

อย่างไรก็ตาม EXIM BANK อยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสให้เชื่อมโยงกับผลงาน (Performance-based Bonus) เพื่อให้โครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนมีระบบแรงจูงใจสำหรับการดำเนินการที่ดีขึ้น เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันและขับเคลื่อนผลลัพธ์การดำเนินงานของ EXIM BANK ในฐานะธนาคารเพื่อการพัฒนา

ดร.รัชนี กล่าวต่อไปว่า ในบทบาทธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย EXIM BANK ให้ความสำคัญกับการปล่อยสินเชื่อทุกกลุ่ม ทั้งการสนับสนุนการลงทุนไทยในต่างประเทศและการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งอัตราการเติบโตของสินเชื่อ SMEs ของธนาคารสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ EXIM BANK ได้ช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยส่งออกได้มากขึ้น โดยส่งออกผ่าน EXIM Thailand Pavilion Account บนแพลตฟอร์ม E-Commerce รายใหญ่ของโลกอย่างอาลีบาบา ทั้งนี้ EXIM BANK ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2564 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น จากความร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเกษตร SMEs สามารถยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและส่งออกได้เป็นมูลค่ากว่า 1,040 ล้านบาท และรางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จากการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำคัญ ตั้งแต่การบ่มเพาะต่อยอด และสร้างโอกาสให้ SMEs ส่งออกได้เพิ่มขึ้น เป็นมูลค่าส่งออกกว่า 21,150 ล้านบาท

จากผลการขาดทุนในปีก่อนหน้า ปี 2564 EXIM BANK ได้พลิกโฉมองค์กรกลับมาทำกำไรสุทธิกว่า 1,500 ล้านบาท เป็นผลจากการยกระดับองค์กรสู่การเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย โดยใช้นโยบาย Dual-track Policy ขับเคลื่อนสองเครื่องยนต์ ได้แก่ การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้วยการเข้าไป “ซ่อม” อุตสาหกรรมที่ประสบวิกฤต “สร้าง” อุตสาหกรรมใหม่และผู้ส่งออกรายใหม่สู่โลกยุค Next Normal และ “เสริม” การค้าการลงทุนของไทยในต่างประเทศ ทั้งตลาดหลักและตลาดใหม่ อาทิ การช่วยเหลืออุตสาหกรรมการบิน การพัฒนาสินเชื่อ EXIM Biz Transformation Loan ดอกเบี้ย 2% ต่อปี และสินเชื่อ EXIM ลุยตลาด RCEP เป็นต้น ควบคู่กับการเป็นศูนย์บริการครบวงจรด้านการค้าระหว่างประเทศให้แก่ SMEs สร้างผู้ส่งออกป้ายแดงและช่วยผู้ประกอบการรายย่อย อาทิ วิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิตเพื่อผู้ส่งออก ให้สามารถส่งออกหรือเข้าสู่ Supply Chain การส่งออกได้

“หลังจากผมเข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เมื่อเดือนเมษายน 2564 และตั้งเป้าหมายจะยกระดับบทบาท EXIM BANK ให้เป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย ผลการดำเนินงานปี 2564 ได้แสดงให้เห็นผลลัพธ์ความสำเร็จที่สร้างประวัติการณ์ทุกสถิติ ยอดคงค้างสินเชื่อและปริมาณธุรกิจสะสมบริการประกันทะลุกว่า 150,000 ล้านบาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่เปิดดำเนินงาน จำนวนลูกค้า SMEs เพิ่มขึ้นสูงสุด สร้างกำไรสุทธิกว่า 1,500 ล้านบาท สูงสุดในรอบ 5 ปี NPLs ต่ำสุดตั้งแต่วิกฤตต้มยำกุ้ง และเรายังไม่หยุดพัฒนา การเพิ่มทุนจากรัฐบาลจำนวน 4,198 ล้านบาท ครั้งแรกในรอบ 12 ปี ทำให้เรามีเงินกองทุนเพิ่มมากขึ้นในการขยายบทบาทสนับสนุนโครงการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) อยู่ในระดับที่เหมาะสม สถานะทางการเงินมั่นคง พร้อมรองรับการขยายสินเชื่อ ช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร ประเทศไทย และโลกโดยรวม” ดร.รักษักกล่าว

5 กุมภาพันธ์ 2565

ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ายส่งเสริมภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร